



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EASON-W2)

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EASON-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

**คำจำกัดความ**

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

บริษัท	หมายถึง	บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EASON-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EASON-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ที่ บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	กำหนดให้ใช้สิทธิได้จำนวน 3 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

		ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะตรงกับวันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อน เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุดธนาคารอื่นใดที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
สมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EASON-W2)
ประเภท/ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ลักษณะการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา หุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมจาก การคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัด เศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้ง โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้น แต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 95,298,009 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 95,298,009 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ	:	1.70 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 1 มิถุนายน 2559
วันใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดอายุ	:	วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วันใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 3 ครั้ง ใน วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะตรงกับ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อน เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า
ระยะเวลาแจ้งความจำนง การใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความ จำนงการใช้สิทธิในระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ณ บริษัท อีซีเอ็น พันท์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง ความจำนงการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองใบสำคัญการใช้ สิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด จากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

### 1) วันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 3 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือน  
พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ได้แก่

ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมี  
อายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนเป็นวันทำ  
การสุดท้ายก่อนหน้า

2) ระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ณ บริษัท อีซีเอ็น พันท์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีกรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

3) นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991

www.set.or.th/tsd email : SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นที่นายทะเบียนจะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการลงบันทึกสมุดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ทันที และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

4) สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อเพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-941-6931 โทรสาร 02-941-6930

5) วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ที่บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.easonpaint.co.th](http://www.easonpaint.co.th) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามจำนวนที่ใช้สิทธิ ณ บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ตามวันและเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ก) แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
- ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้านหลัง หรือ ใบแทนใบแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือไม่มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ ก) ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ค) เอกสารการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้แก่ ใบนำฝากเงินฉบับจริง (Pay-in Slip) หรือ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. อีซีเอ็น เพ้นท์” เลขที่บัญชี 039-6-03097-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกเกษตร ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

ง) เอกสารประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - บุคคลต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - นิติบุคคลในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิและรับรองสำเนาถูกต้องและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - นิติบุคคลในต่างประเทศ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิและรับรองสำเนาถูกต้องและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีที่มี Custodian สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน โดยเอกสารการแจ้งความจำนงจะต้องลงนามโดย Custodian และต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในครั้งนั้น อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิ

6) เงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้
- หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถชำระเงินค่าใช้สิทธิ หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าใช้สิทธิเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้สิทธิได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้สิทธิได้ (ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มีใช้ความผิดพลาดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแจ้งความจำนงการใช้สิทธิด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

- ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกข้อมูลในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามที่เห็นสมควร ในการรับใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิละสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและขอสงวนสิทธิในการไม่รับใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว
- ง) บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์
- จ) ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและการชำระเงินค่าใช้สิทธิ ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ในการแจ้งความจำนงตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- ฉ) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดไว้ ทั้งนี้หากมีกรณีที่จะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบต่อไป

**2. การชดเชยค่าเสียหายกรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ**

- 2.1 การชดเชยค่าเสียหาย : ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิและได้ปฏิบัติตามวิธีการใช้สิทธิครบถ้วนตามที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลในต่างประเทศไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.2 การชำระค่าเสียหาย : บริษัทจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ หากบริษัทได้มีการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับค่าเสียหายโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป
- 2.3 การคำนวณค่าเสียหาย : บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย	=	$B \times [MP - EP]$
---------------------------------------	---	----------------------

- โดยที่ B = จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีเพียงพอเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
- MP = ราคาปิดของหุ้นของบริษัทในวันใช้สิทธิ
- EP = ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ การชดเชยค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

### 3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 33/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ ณ สำนักงานบริษัทเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท

### 4. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

### 5. การขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่

หากใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับเดิมสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นคำขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด ในการนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รับคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่และเอกสารอื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

### 6. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

6.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times \text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$



อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$

โดยที่

Price 1 = ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 = ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1 = มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 = มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่

Price 1 = ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 = ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP = ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณได้จาก มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

A = จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- BX = จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่

- Price 1 = ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 = ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP = ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ตามข้อ 6.2)
- A = จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- BX = จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มี

สิทธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคล ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{(A + B)}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่

- Price 1 = ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 = ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- A = จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

6.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{\text{MP} - (\text{D} - \text{R})}$$

โดยที่

- Price 1 = ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 = ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 =	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 =	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP =	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ตามข้อ 6.2)
D =	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้น
R =	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

6.6 เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 6.1 ถึง 6.5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือขยับไปกว่าเดิม

#### 7. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องอนุมัติการออกหุ้นสามัญ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 95,298,009 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EASON-W2 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### 8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ :	ไม่เกิน 95,298,009 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ :	1 บาท
ราคาใช้สิทธิ :	1.70 บาท

เนื่องจากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้หลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ และยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ออกใหม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นเดิมของบริษัท

#### 9. การออกและส่งมอบหุ้นใหม่

9.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ทั้งนี้บริษัทไม่อาจรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้น ในกรณีที่การส่งใบหุ้นดังกล่าวสูญหายหลังจากที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจขอรับเอกสารด้วยตนเองได้ตามแต่การตกลง

- 9.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจะนำหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเข้าไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นแทน

- 9.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด

ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้ว

## 10. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิจะมีสิทธิและสถานภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าในทุกประการรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นับแต่วันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ยนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

## 11. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

### 11.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะพักการซื้อขายไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า

### 11.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 กำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรี และอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้

## 12. สิทธิและสภาพของผู้อถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้อถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้อถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและวันก่อนกระหวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้อถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

## 13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

## 14. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิ

ข้อกำหนดสิทธินี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากมีข้อความใดในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้เฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

## 15. ผลกระทบต่อผู้อถือหุ้น

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้เป็นการออกให้แก่ผู้อถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้อถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้อถือหุ้น (Dilution effect)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิจารณาภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EASON-W2) จำนวน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครั้งที่ 1 (EASON-T1) จำนวน 147,711,914 หน่วย (ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันออกและเสนอขายภายหลัง) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รวมใบแสดงสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 243,009,923 หน่วย แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน  
 กรณีที่ 2 : บุคคลอื่นที่มีใบเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (ใบแสดงสิทธิทั้งหมดถูกเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control dilution)

กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ

กรณีที่ 2 : ไม่เกินร้อยละ 45.13

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [ Q_0 / (Q_0 + Q_{\text{new}}) ] \\ Q_0 &= \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} \\ Q_{\text{new}} &= \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับครั้งนี้} \\ \text{Control Dilution} &= 1 - [ 295,423,829 / (295,423,829 + 243,009,923) ] \\ &= 45.13 \end{aligned}$$

2) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 : ไม่เกินร้อยละ 45.83

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{new}}) / \text{EPS}_0 \\ \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 71,252,903 / 295,423,829 \\ &= 0.24 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS}_{\text{new}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_{\text{new}}) \\ &= 71,252,903 / (295,423,829 + 243,009,923) \\ &= 71,252,903 / 538,433,752 \\ &= 0.13 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) เท่ากับ 71,252,903 บาท

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (0.24 - 0.13) / 0.24 \\ &= 45.83\% \end{aligned}$$


3) ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ  
กรณีที่ 2 : ไม่เกินร้อยละ 20.76

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{Price}_{\text{Before}} - \text{Price}_{\text{After}}) / \text{Price}_{\text{Before}} \\ \text{Price}_{\text{Before}} &= \text{ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนที่คณะกรรมการมีมติออกใบแสดงสิทธิเมื่อ} \\ &\quad \text{วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งราคาหุ้นละ 3.13 บาท} \\ \text{Price}_{\text{After}} &= \frac{(\text{Price}_{\text{Before}} \times \text{หุ้นชำระแล้วเดิม}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{หุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})} \\ &= \frac{(3.13 \times 295,423,829) + (1.70 \times 243,009,923)}{(295,423,829 + 243,009,923)} \\ &= 2.48 \\ \text{Price Dilution} &= (3.13 - 2.48) / 3.13 \\ &= 20.76\% \end{aligned}$$

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
บริษัท อีซิน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 1 มิถุนายน 2559



(นายสนั่น เอกแสงกุล)  
ประธานกรรมการ